

NĂM THỨ 63

THỨ BA

6

THÁNG 2-2024

(27-12 năm Quý Mão)

SỐ: 9071



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



KỶ HỌP THỨ 80

Thái Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2024

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Tặng quà tết Làng trẻ em SOS Thái Bình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các em Làng trẻ em SOS Thái Bình.



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các em Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Đoàn kết lương - giáo xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều ngày 5/2, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc tết nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình Nguyễn Văn Đệ. Cùng đi có Giám mục Giáo phận Thái Bình Đa Minh Đặng Văn Cấu và các linh mục, chức sắc, chức việc trong Giáo phận.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới 2024 an lành, hạnh phúc đến nguyên

Giám mục Giáo phận Thái Bình Nguyễn Văn Đệ cùng toàn thể các linh mục, chức sắc, chức việc và cộng đoàn, đồng thời nhấn mạnh năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình đã đoàn kết vượt khó, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

Sáng ngày 5/2, Làng trẻ em SOS Thái Bình tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Trong không khí rộn ràng, vui tươi, các em nhỏ của Làng trẻ em SOS Thái Bình đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào đón năm mới. Các đồng chí lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp đã trao quà, động viên, chia sẻ với tập thể cán bộ, nhân viên, các bà mẹ, bà đi và các con đang được nuôi dưỡng tại Làng,

chúc các con đón mùa xuân mới thật ấm áp và trọn vẹn.

Làng trẻ em SOS Thái Bình là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2013 đến nay, số trẻ được Làng nuôi dưỡng và hỗ trợ là 218 trẻ; trong đó, 2 trẻ đã lập gia đình, tự lập cuộc sống. Hiện nay Làng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 136 trẻ. Dưới bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của các bà mẹ, bà đi và sự hỗ trợ của các cán bộ, nhân viên trong Làng, trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi bắt đầu vào Làng đến khi trưởng thành.

Sáng ngày 5/2, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đi thăm, tặng quà tết các bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 100 suất quà tết cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình và bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các cháu và bệnh nhân nhanh phục hồi sức khỏe, có những ngày tết bình yên, ấm áp; mong thân nhân khắc phục khó khăn, phối hợp với các thầy thuốc chữa trị, chăm sóc để các cháu và bệnh nhân sớm trở về gia đình. Đề nghị các cơ sở y tế bên cạnh tập trung thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân, cần quan tâm tạo điều kiện tốt nhất giúp người bệnh vượt khó khăn, có được cái tết vui vẻ, đầm ấm tại bệnh viện. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình đã tổ chức các chương trình chăm lo tết cho người

nghèo và các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và cũng là văn hóa của doanh nhân Thái Bình cần được phát huy hơn nữa trong thời gian tới chung tay cùng cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở bảo đảm chính sách an sinh xã hội đối với các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình đã vận động hội viên ủng hộ và tổ chức trao tặng gần 500 suất quà cho người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị tổ chức trao quà cho trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHONG VIÊN

Ký kết hợp đồng thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Sáng ngày 5/2, tại Sở Khoa học và Công nghệ diễn ra lễ ký kết hợp đồng thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Đại học Thái Bình.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ký kết với Trường Đại học Thái Bình thực hiện 2 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh là: Nghiên cứu nâng cấp hệ thống tự động giám sát, xử lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Thái Bình; Nghiên cứu và đề xuất xây dựng mô hình vườn ươm doanh nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đây là các đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024.

Việc ký kết các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

THU HOÀI

Triển khai phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10

Sáng ngày 5/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức triển khai phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10 dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và công an các huyện, thành phố phân công, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Tăng cường các biện pháp công tác để phát hiện, kịp thời giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện xảy ra sự cố trên đường để phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn, va chạm, ùn tắc giao thông trong dịp tết Nguyên đán.

Theo kế hoạch, các phương án phân luồng sẽ thực hiện từ ngày 6/2 đến hết ngày 15/2, bố trí lực lượng trực từ 6 đến 20 giờ hàng ngày. Phòng Cảnh sát giao thông thành lập 15 chốt trên tuyến quốc lộ 10 tổ chức chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông; chủ động phân công, bố trí lực lượng, phương tiện, thống nhất sự chỉ huy, chỉ đạo, tăng cường các biện pháp công tác để phát hiện, kịp thời giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện sự cố trên đường phòng ngừa không để xảy ra tai nạn, va chạm giao thông, ùn tắc giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

NGUYỄN THỜI

Nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường

(Xem trang 2)



Người dân đến tham quan, mua sắm tại gian hàng bình ổn thị trường của Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thủy hải sản số 06.